

## KẾT LUẬN THANH TRA

**Việc quản lý, sử dụng mặt bằng tại số 274 Võ Thị Sáu, Phường 7; 299 Điện Biên Phủ, Phường 7 và 177bis Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3 của Quận Đoàn 3; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3; Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3; Liên đoàn Lao động Quận 3 và Hội Cựu Chiến binh Quận 3**

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Chánh Thanh tra Quận 3 về thanh tra việc quản lý, sử dụng mặt bằng tại số 274 Võ Thị Sáu, Phường 7; 299 Điện Biên Phủ, Phường 7 và 177bis Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3 của Quận Đoàn 3; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3; Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3; Liên đoàn Lao động Quận 3 và Hội Cựu Chiến binh Quận 3. Sau quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra. Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Chánh Thanh tra Quận 3 ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-TT.

Qua kết luận, xác định các đơn vị đã nghiêm túc tiến hành làm việc và yêu cầu chấm dứt việc cho thuê mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 3. Số tiền thu được từ cho thuê mặt bằng đã được các đơn vị hoạch toán đầy đủ theo dõi cập nhật vào sổ sách kế toán và được công khai trong cán bộ công nhân viên. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3, Hội Cựu Chiến binh Quận 3 đã thực hiện xong việc thu hồi trả lại mặt bằng trống tại 299 Điện Biên Phủ Phường 7 và 177bis Cách Mạng Tháng 8 Phường 5.

Tuy nhiên, việc các đơn vị đã sử dụng tài sản nhà nước để cho thuê mặt bằng và không thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được từ cho thuê mặt bằng mà sử dụng để chi cho hoạt động phong trào và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên là không đúng theo quy định. Riêng Quận Đoàn 3 và Liên đoàn Lao động Quận 3 còn chậm trễ làm việc và đôn đốc các đơn vị thu hồi mặt bằng dẫn đến việc các mặt bằng vẫn chưa được thu hồi.

Qua những thiếu sót và hạn chế trên, Chánh Thanh tra Quận 3 đã yêu cầu các đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng mặt bằng và sử dụng số tiền cho thuê mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và đúng theo quy định pháp luật đồng thời chấm dứt cho thuê các mặt bằng... Riêng đối với Phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 3 kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của các đơn vị và kịp thời có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Quận 3

**XÁC NHẬN CỦA CHÁNH THANH TRA**



*Lê Thành Quốc*